

**VĂN BẢN ĐIỆN TỬ**

Số 769 Ngày 09/08/2021

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /CT-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2021

### **CHỈ THỊ**

#### **Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021**

Năm 2021 là năm đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện thành công kế hoạch năm 2021, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho quá trình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại, đặc biệt trong thời gian đầu năm trên địa bàn tỉnh phát sinh hai đợt dịch với nhiều ca bệnh mắc mới trong cộng đồng, đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc chủ động, tích cực, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ một cách linh hoạt phù hợp với từng thời điểm, sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong 6 tháng đầu năm, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,47%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,29%; khu vực dịch vụ tăng 3,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 51,44% dự toán; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,2%; Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, góp phần làm giảm khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Quốc phòng được giữ vững ổn định, An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu tư công chậm; hoạt động xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động thất nghiệp gia tăng; đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Trong các tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh thống nhất sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 đã đề ra. Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các



huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021, Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh và 08 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành trên cơ sở bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất; trong đó chú trọng, tập trung thực hiện quyết liệt những yêu cầu trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

## **I. YÊU CẦU CHUNG**

**1.** Tập trung cao độ trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vắc-xin”, tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không được hoang mang, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ ngoại tỉnh vào địa bàn; kịp thời tham mưu đề xuất đưa các hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới khi đủ điều kiện.

**2.** Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện hoàn thành “mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh đạt tối thiểu 7%”; triển khai các giải pháp đồng bộ trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là mục tiêu ưu tiên hàng đầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành mục tiêu giải ngân theo tiến độ đề ra.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ nhiệm vụ trong dự toán thu chi, điều hành ngân sách, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, phân bổ hợp lý các nguồn kinh phí trong thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

- Đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo các điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ các thành phần kinh tế, nhất là các dự án trồng Mắc ca, các dự án thủy điện, các dự án phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

**3.** Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông đảm bảo đúng chủ trương, chính sách hiện hành và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân. Nâng cao hiệu quả



công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng lao động.

**4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng- an ninh; bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các tổ chức quốc tế.**

## **II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

Các cấp, các ngành tập trung quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp bàn giải pháp thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên năm 2021; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

**1. Sở Y tế:** Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình diễn biến dịch; các ý kiến chỉ đạo của Bộ, ngành trung ương kịp thời ban hành hướng dẫn hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác truyền thông về chiến công tác phòng, chống và chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19.

### **2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền để giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của tỉnh để thực hiện đôn đốc, kiểm tra, giám sát xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết không xem xét giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho đơn vị thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 không đảm bảo theo yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tiếp tục tăng cường kết nối, thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, lợi thế gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, rút ngắn thời gian trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị, các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh.

**3. Sở Tài chính:** Chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo thu đạt dự toán giao năm 2021. Thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu, theo dõi sát tình hình thu nộp ngân sách nhà nước; phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến số thu, tham mưu đề xuất xử lý



kip thời các vương mắc về chế độ, chính sách ảnh hưởng đến quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước, từ đó đề ra các giải pháp tăng thu.

**4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất. Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, khẩn trương tiêm phòng, ngăn chặn dứt điểm bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Đẩy mạnh thực hiện công tác giao đất giao rừng theo kế hoạch; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện giao đất để triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca đã được các nhà đầu tư đề xuất, nhất là các dự án đang triển khai.

**5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:** Theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường, có giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19. Thực hiện nhiệm vụ kết nối với các các doanh nghiệp phân phối có các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các doanh nghiệp chế biến tại các trung tâm kinh tế lớn, để tạo thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng hóa nông sản. Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện Lực 1 trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm biến áp và tuyến đường dây 110kV, 220kV theo quy hoạch. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng các dự án thủy điện, thực hiện đầu nối, khai thác các công trình thủy điện Huồi Vang, Sông Mã 3 trong thời gian sớm nhất.

**6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kế hoạch và Đầu tư, Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan:** Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, quy định của Chính phủ, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ đào tạo lao động, xúc tiến hoạt động thị trường lao động để chuẩn bị cho thời kỳ phục hồi sau đại dịch.

**7. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường:** Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh VLXD; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ban hành định mức sản xuất cát nghiền, thông báo giá để đảm bảo nguồn cung các VLXD thông thường cho thị trường.

**8. Sở Giao thông vận tải:** Xây dựng phương án khai thác tuyến vận tải hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, linh hoạt điều chỉnh số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.



**9. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì:** Thực hiện các giải pháp thu hút khách du lịch đến địa bàn tỉnh, nghiên cứu thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch đảm bảo phù hợp điều kiện cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất đối với ngành du lịch trong năm 2021. Ban hành các giải pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; kích cầu, phục hồi hoạt động và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

**10. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn:** Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân của từng chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tiễn và tiến độ triển khai thực hiện; đảm bảo “Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95% - 100% Kế hoạch được giao từ đầu năm; trong đó đến hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch”; kịp thời đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn để bảo đảm phát huy cao nhất khả năng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn NSTW. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi được Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1.** Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Báo cáo số 153-BC/BCS ngày 02/8/2021 của Ban Cán Sự Đảng UBND tỉnh và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này: Chủ động, khẩn trương cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

**2.** Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, triển khai quyết liệt, kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này; thường xuyên theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các Ban QLDA thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên các khối;
- Lưu: VT, TH. ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thành Đô**